



Giấy rơm hộp quà

Trong những phụ kiện dùng để trang trí và đồng thời cũng bảo vệ món quà bên trong thì [giấy rơm hộp quà](#) chính là phương pháp được nhiều người lựa chọn cho gói quà của mình. Nhưng vẫn có nhiều người vẫn chưa biết nhiều thông tin về loại giấy này.

[Giấy rơm hộp quà](#) là một loại giấy được làm bằng cách cắt giấy thành các sợi nhỏ đều nhau. Bằng cách này, giấy sẽ có được một tình thẩm mỹ cao, làm nền tôn lên được vẻ đẹp hoàn thiện của món quà hoặc sản phẩm chính mà bạn dùng để trang trí. Ngày nay, với việc con người ngày nay càng ngày càng chú trọng tới nghệ thuật, cái đẹp, việc trang trí một món quà hay món đồ nào đó dần không thể thiếu sự góp mặt của giấy vụn lót hộp quà nhỏ, lót bên dưới hộp, tạo nên những phần quà vô cùng đẹp mắt và ý nghĩa.



[Một số loại giấy rơm hộp quà thông dụng hiện nay:](#)

[Giấy rơm màu](#)

Đây là một loại giấy rơm được đánh giá là đẹp mắt và có tính thẩm mỹ cao. Loại giấy này được làm bằng cách cắt giấy fort màu thành các sợi có kích thước và hình dáng giống nhau. Đặc điểm của loại giấy này là có độ phồng, xốp cao, dai giúp cho hộp quà trở nên sinh động, đẹp mắt hơn. Hơn thế nữa, với loại giấy rơm màu, các bạn còn có đa dạng sự lựa chọn về màu sắc. Các bạn có thể thỏa sức sáng tạo bằng cách trộn lẫn các màu này theo ý thích của mình sao cho phù hợp với món quà, với sản phẩm chính của mình nhất.

[Giấy rơm hút ẩm](#)

Như tên gọi của nó, Giấy rơm hút ẩm là loại giấy rơm được làm từ giấy pelure cắt mỏng. Đặc điểm của

loại giấy này là có được một định lượng vô cùng mỏng nhẹ, đều nhau. Đặc điểm vượt trội nhất của loại giấy này chính là hút ẩm. Giấy có độ hút ẩm rất tốt giúp tránh những sự cố về độ ẩm với món quà, sản phẩm của các bạn. Bên cạnh đó, giấy còn rất ngợt vì nhẹ, được nhiều sợi rơm. Giấy rơm hút ẩm thường có màu trắng ngà bóng loáng, khi kết hợp với món quà, hoặc sản phẩm, toát lên được một vẻ đẹp kiêu sa, sang trọng.



Giấy rối hay giấy rơm Kraft

Giấy rối hay còn được gọi là giấy rơm Kraft là một loại giấy được rất nhiều người sử dụng để gói quà hoặc trang trí sản phẩm. Được làm từ loại giấy kraft mỏng dài cắt nhỏ thành các sợi dài, giấy rơm kraft có được một độ phồng cao. Hơn nữa, loại giấy rơm Kraft này còn có cho mình tính năng hút ẩm cũng khá tốt, độ dai cao. Với một màu sắc mang đậm chất cổ điển, giấy rơm Kraft rất phù hợp để trang trí các món quà, các sản phẩm sang trọng, giúp tôn lên được sức hút và sự sang trọng của sản phẩm đó.

Giấy vụn Mix nhiều loại

Đúng như tên gọi của nó, giấy vụn mix nhiều loại là loại giấy rơm khác nhau. Với đặc điểm là đa dạng các loại giấy rơm, loại giấy này rất phù hợp dùng để lót hộp trái cây, hộp chống sốc, hay để lót hộp. Ưu thế lớn nhất của loại giấy này phải kể đến chính là giá thành. Giấy vụn mix nhiều loại có mức giá vô cùng hợp lý nếu không muốn nói là rẻ so với các loại giấy rơm khác. Điều này giúp bạn có thể lấp đầy hộp quà của bạn với một mức chi phí bỏ ra không đáng kể, vẫn đảm bảo được tính thẩm mỹ và giúp bảo vệ sản phẩm khỏi va đập tốt.

=====

LIÊN HỆ MUA HÀNG

Hotline : 0918 920 639

Email: Sale@GiayHongPhat.com

Địa chỉ: 3/85 Kp Bình Phú, P. Bình Chuẩn, Tp. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Website: tongkhogiyamiennam.com - giayhongphat.com

Facebook: <https://www.facebook.com/GiayHongPhat/>

Thông tin liên quan



—

[Giấy rơm hộp quà](#)



—

Giấy rơm hộp quà



—

Giấy rơm hộp quà